

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2021)

Thắt chặt đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Những ngày qua, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày hội được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi, động viên, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch.



Văn nghệ chào mừng ngày hội của nhân dân thôn Kim Châu 2, xã An Châu (Đông Hưng).

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn ban công tác mặt trận các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 với tinh thần chung là quy mô, số lượng người hạn chế hơn năm trước, các đại biểu về dự phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Các khu dân cư hạn chế mời con em xa quê, không mời người ở vùng dịch tham dự; hình thức tổ chức linh hoạt, không khuyến khích tổ chức bữa cơm đại đoàn kết nhưng vẫn phải bảo đảm nội dung, chương trình ngày hội, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân. Ủy ban MTTQ tỉnh chọn các khu dân cư làm điểm để tổ chức sớm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về chung vui, đồng viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Là một trong những địa phương được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn Đắc Chúng Nam, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) chuẩn bị rất chu đáo. Ông Phạm Đức Hạnh, thôn Đắc Chúng Nam cho biết:



Người dân khi tham gia ngày hội đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chúng tôi rất phấn khởi bởi các phong trào, cuộc vận động của thôn đã đi vào nề nếp, đường làng ngõ xóm ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Tham gia ngày hội, ai cũng tự giác thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Thôn bố trí người tham gia phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho ngày hội. Được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhân dân trong thôn sẽ tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong năm tới, đặc biệt là làm tốt công tác phòng, chống dịch. Bà Mai Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Tuấn cho biết: Hàng năm, chúng tôi mời con em xa quê và đồng bào nhân dân tham

gia ngày hội; tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 của các thôn trong xã giảm số lượng người đến dự. Ngày hội được tổ chức ngắn gọn, tập trung vào các nội dung: ôn lại truyền thống, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trao quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn, trao thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Để chuẩn bị cho ngày hội, cấp ủy, chính quyền đã xây dựng nội dung chương trình cụ thể, tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, trong đó nhấn mạnh yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xã bố trí 3 cán bộ y tế thực hiện việc khử khuẩn, phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho các đại

biểu đến dự, góp phần tổ chức thành công ngày hội.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện tới cơ sở đã vận động hội viên, đoàn viên tham gia công tác chuẩn bị cho ngày hội từ văn nghệ, hội trường, khử khuẩn khu vực tổ chức ngày hội đến việc xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức ngày hội, tặng quà các gia đình khó khăn. Đến ngày 15/11, toàn huyện có 200/232 khu dân cư tổ chức xong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh việc sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", những món quà ý nghĩa cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp gửi tặng các khu dân cư, các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương gia đình có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tất cả đã tạo nên ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự trọn vẹn, thiết thực, nhiều ý nghĩa. Bà Trần Thị Định, thôn Hà Xá 1, xã Tân Lễ (Hưng Hà) cho biết: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn. Tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn, tôi và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác được nhận quà hỗ trợ của tỉnh, huyện. Món quà này trong thời điểm dịch Covid-19 càng thêm ý nghĩa đối với gia đình tôi. Tôi rất xúc động và cảm ơn các cấp, các ngành và bà con trong thôn đã quan tâm, đồng viên gia đình tôi.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quy định phòng, chống dịch; tuy nhiên, một số nơi không tổ chức được do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên ý nghĩa, không chỉ mang lại không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm mà còn là dịp để nhân dân vun đắp khối đại đoàn kết, hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ cơ sở.

XUÂN PHƯƠNG - TIẾN ĐẠT

VĂN TRƯỜNG

Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Văn Trường (Tiền Hải) đã huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ nhân dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Về xã Văn Trường những ngày này dễ dàng cảm nhận được diện mạo của một vùng nông thôn nhiều đổi mới. Những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh, đường thôn ngõ xóm sạch đẹp... Kết quả này là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân với quyết tâm để xã Văn Trường hoàn thành NTM nâng cao trong năm 2021. Ông Trần Minh Hiệu, thôn Bắc Trach 2 cho biết: Tham gia xây dựng NTM, chúng tôi được hưởng lợi ích to lớn như đường thôn sạch đẹp, đời sống người dân được nâng cao. Ngoài việc chỉnh trang trồng cây xanh, hoa cảnh ven đường, thời gian qua chúng tôi còn quyền góp đầu tư xây dựng hệ thống điện thắp sáng tại các đường trục thôn với kinh phí trên 400 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng đã tạo cảnh quan thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Bà Nguyễn Thị Rân, thôn Bắc Trach Đông chia sẻ: Xây dựng NTM đã mang lại sức sống mới, nhiều nông dân nghèo, cận nghèo vươn lên khá giả, làm giàu. Người dân được đào tạo nghề, được hướng dẫn, tập huấn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi sang những mô hình sản xuất cho thu nhập cao hơn... Đặc biệt, diện mạo nông thôn sạch đẹp từ nhà ra ngõ, đường điện thắp sáng bảo đảm an ninh tại các thôn, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên.

Ông Nguyễn Quang Tân, Chủ tịch UBND xã Văn Trường cho biết: Xã Văn Trường tập trung khai thác nhiều giải pháp trong thời gian qua để vượt khó trong xây dựng NTM nâng cao. Nếu năm 2014, sau khi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân là 28 triệu đồng/người/năm thì đến nay đã tăng lên gần 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,13%. Để nâng cao

thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, vận động bà con ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát triển các dịch vụ gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đặc biệt, xã chỉ đạo nhân dân thực hiện xây dựng NTM nâng cao gắn với chương trình cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trong đó, đưa cơ giới hóa vào sản xuất theo hướng bền vững, góp phần tạo ra các vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như xây dựng vùng sản xuất chuyên màu với diện tích 20ha cho thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng/ha; vùng cánh đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm điện tích 30ha. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp được xã đầu tư đồng bộ, đã nâng cấp trên 5,4km giao thông nội đồng; xây dựng 56 công đoạn khâu, nạo vét 60.000m³ sông dẫn...

Song song với phát triển nông nghiệp, xã Văn Trường tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành nghề như cơ khí, gỗ mỹ nghệ, may mặc... mang lại thu nhập khá và ổn định cho người dân. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%. Nhiều cơ sở, tổ hợp sản xuất có doanh thu 5 - 8 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, xã còn chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn thông qua thực hiện thí điểm công tác đào tạo nghề. Cán bộ lực lượng lao động nông nghiệp chuyển dần sang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, các tổ hợp sản xuất tại địa phương để tăng

thu nhập, bảo đảm ổn định đời sống cho nhân dân.

Đối với hệ thống giao thông, địa phương tập trung nâng cấp, mở rộng 8 tuyến đường trục thôn, nhánh cấp I, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và trồng hoa hai bên đường. Trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nhà văn hóa thôn... được xây dựng khang trang. 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các thôn đều có tổ thu gom rác thải, vận chuyển đến nơi xử lý xa khu dân cư, không gây ô nhiễm môi trường; nghĩa trang trên địa bàn xã đều có quy chế quản lý và sử dụng.

Đến nay, xã Văn Trường đã đạt 8/11 tiêu chí NTM nâng cao. Đối với những tiêu chí chưa đạt, xã đã phân công cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách để ra giải pháp tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về xây dựng NTM nâng cao, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực tốt công tác quản lý quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng và xây mới các công trình theo kế hoạch nhằm bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

MANH THẮNG



Hệ thống giao thông xã Văn Trường được nâng cấp đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Gỡ khó giải phóng mặt bằng tại nút giao quốc lộ 39

Nút giao quốc lộ 39 tại địa phận thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) được đánh giá là một trong những nút giao quan trọng nhất trong quá trình xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Với sự chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại nút giao này đã dần được tháo gỡ.

Được triển khai thi công từ năm 2018, đến nay dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình có tổng giá trị khối lượng nhà đầu tư đã thực hiện khoảng 1.200 tỷ đồng, đạt trên 33%, trong đó giá trị xây lắp đã hoàn thành khoảng 1.100 tỷ đồng gồm: phần đã đào nền đường, đắp cát nền đường được khoảng 13km; cầu Trà Lý đã cơ bản hoàn thành; các cầu còn

lại như cầu vượt sông Hồng, cầu Diêm Điền, cầu sông Sinh, cầu Dừa, cầu Sơn Thọ, cầu Lân đang triển khai thi công móng cọc, móng trụ cầu, dầm Super T... Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Thái Thụy có tổng chiều dài 11,6km. Diện tích đất nông nghiệp đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công khá thuận lợi. Tuy nhiên, công tác GPMB diện tích đất ở của gần 150 hộ dân tại nút giao với quốc lộ 39 thuộc địa phận thị trấn Diêm Điền gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là 21 hộ thuộc diện tái định cư. Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Để tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng,

đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích mà dự án mang lại; đồng thời, bố trí các phương án tái định cư cho người dân trên cơ sở vận dụng linh hoạt chính sách theo hướng có lợi nhất cho người dân, bảo đảm điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để các hộ dân này sớm đồng thuận, ủng hộ xây dựng dự án. Tuy nhiên, vẫn còn 2 hộ dân chưa chấp nhận phương án đền bù, hỗ trợ GPMB của địa phương, có những yêu cầu, đòi hỏi vượt quá các quy định về đền bù, hỗ trợ GPMB đã được các cấp phê duyệt.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện

Thái Thụy đã vào cuộc tích cực, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về GPMB. Huyện đã tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với người dân đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong

công tác GPMB; bám sát quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện công tác GPMB bảo đảm hiệu quả, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ. Đối với vướng mắc của 2 hộ dân tại nút giao tuyến đường bộ với quốc lộ 39 trên địa phận thị

trấn Diêm Điền, huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục vận động, tuyên truyền; tuy nhiên, nếu các hộ dân này có tình không chấp nhận các phương án đền bù, huyện sẽ dân tại nút giao tuyến đường bộ với quốc lộ 39 trên địa phận thị

các phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai thi công, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng, đơn vị thi công đã chủ động, sẵn sàng các phương án bảo đảm tiến độ để ra. Ông Tô Bá Văn, phụ trách kỹ thuật thi công công trình tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Thái Thụy cho biết: Ngay sau khi huyện bàn giao mặt bằng sạch, chúng tôi sẽ huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự quan tâm về cơ chế, chính sách của tỉnh trong công tác GPMB, nhất là sự đồng thuận của người dân, tin tưởng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

NGUYỄN THỜI



Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công.